



Truy cập hỗ trợ quyết định lâm sàng đáng tin cậy tại cơ sở y tế.

Cho dù bạn đang ở với một bệnh nhân, nghiên cứu các quyết định điều trị, hoặc học tập về việc xử trí một loại bệnh cụ thể, Thực hành Tốt nhất của BMJ hỗ trợ bằng cách tiếp cận dựa trên bằng chứng

Với hơn 500.000 người sử dụng trên 60 quốc gia và hơn 5 triệu lượt truy cập mỗi năm, chuyên mục Thực hành Tốt nhất của BMJ đang giúp các bác sĩ lâm sàng tin tưởng vào quyết định của họ và cải thiện kết quả điều trị của bệnh nhân

Được thiết kế dựa trên quy trình lâm sàng và được cập nhật hàng ngày, chuyên mục Thực hành Tốt nhất của BMJ áp dụng nghiên cứu dựa trên bằng chứng, hướng dẫn mới nhất, và ý kiến chuyên gia để đưa ra hướng dẫn từng bước về chẩn đoán, tiên lượng, điều trị và dự phòng

Lợi ích chính của chuyên mục Thực hành Tốt nhất của BMJ

- Tự tin trong quyết định lâm sàng của bạn; tham khảo Thực hành tốt nhất của BMJ trong khi, sau khi hoặc chuẩn bị trước một cuộc thăm khám bệnh nhân.
- Có được kiến thức bạn cần một cách nhanh chóng bằng cách trình duyệt tìm kiếm thông tin sau quá trình thăm khám của bệnh nhân.
- Khám phá bằng chứng với sự truy cập vào hơn 6.000 hướng dẫn quốc tế.
- Đánh giá các chẩn đoán riêng biệt cho các biểu hiện lâm sàng chung giống nhau.
- Tự Học về các tình trạng bệnh thông qua các tình huống học tập dựa trên ca bệnh và lâm sàng.
- Chứng minh tiến trình nâng cao trình độ chuyên môn liên tục của bạn. Hoạt động truy cập thông tin của bạn trong chuyên mục Thực hành Tốt nhất của BMJ được tự động ghi lại và bạn có thể tải xuống các chứng chỉ làm bằng chứng về tuân thủ yêu cầu đào tạo y khoa liên tục (CME).
- Truy cập chuyên mục Thực hành Tốt nhất của BMJ bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào bạn cần, cả trực tuyến và ngoại tuyến thông qua truy cập di động, thông qua ứng dụng Thực hành Tốt nhất và các tệp dạng PDF có thể tải xuống.

“Thực hành tốt nhất của BMJ đã giúp tôi quản lý một bệnh nhân có giảm tiểu cầu và tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm khuẩn và tiến hành các biện pháp dự phòng trong mùa cúm. Nó cũng giúp tôi chuẩn bị tài liệu học tập cho các đồng nghiệp và sinh viên y khoa.”

Bác sĩ lâm sàng và giảng viên đại học, Cộng hòa Gruzia



Ý kiến thứ hai mà bạn có thể tin cậy

Hướng dẫn về Thực hành Tốt nhất của BMJ được biên soạn ra bởi hơn 4.000 chuyên gia lâm sàng độc lập trong các lĩnh vực của họ, tên các chuyên gia được liệt kê dưới mỗi trang chủ đề. Ngoài ra, nhóm biên tập viên giàu kinh nghiệm gồm các biên tập viên lâm sàng và khoa học của chúng tôi đánh giá kỹ toàn bộ nội dung để đảm bảo chất lượng, sự nhất quán và chính xác về mặt lâm sàng



Tính năng và thiết kế trực giác

Mỗi chủ đề được sắp xếp các thông tin theo quy trình tư duy chuẩn về lâm sàng: Biểu hiện, Chẩn đoán phân biệt, Xét nghiệm Chẩn đoán, Điều trị, Theo dõi, Tiên lượng, Biến chứng. Thông tin được cấu trúc theo kiểu dự đoán và trả lời các câu hỏi lâm sàng thực tế cho từng bệnh nhân, bằng cách kết hợp các bằng chứng mới nhất với các hướng dẫn chuyên môn, chất lượng cao về lâm sàng. Tất cả các nguồn được trích dẫn chi tiết với liên kết trực tiếp được cung cấp được tham chiếu suốt nội dung bài viết, cũng như thống nhất lần lượt trong các phần Hướng dẫn và Tài liệu tham khảo.



Truy cập ngoại tuyến (khi không kết nối mạng)

Thực hành Tốt nhất của BMJ hiện có ở trạng thái ngoại tuyến thông qua các thiết bị di động trên ứng dụng iOS và Android. Nội dung được cập nhật tự động trong nền tảng thông tin mỗi khi truy cập trực tuyến. Ngoài ra, BMJ cũng cho phép bạn tải xuống các tệp dạng PDF về toàn bộ các chủ đề để tham khảo và đọc ngoại tuyến



Tùy chỉnh tài khoản của bạn

Sau khi đăng nhập vào tài khoản Thực hành Tốt nhất của BMJ, bạn có thể:

- Ghi chép trên các trang cá nhân trong một chủ đề và lưu chúng để tham khảo thêm sau này
- Đánh dấu nội dung để truy cập sau
- Lưu tìm kiếm, cho phép truy cập dễ dàng vào nội dung thường xuyên sử dụng
- Cài đặt ngôn ngữ tìm kiếm cá nhân của riêng bạn

Bạn có thấy cần giúp đỡ để bắt đầu không?

Hãy truy cập Trung tâm Tư liệu BMJ, một trang mạng riêng biệt, nơi bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn cho người sử dụng, hướng dẫn bằng video và nội dung mới cập nhật.

bmj.com/company/bmj-resources

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về truy cập, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email tới: support@bmj.com



Chuyên mục Thực hành Tốt nhất của BMJ cho các bệnh viện và hệ thống y tế

Cung cấp dịch vụ chăm sóc có chất lượng cao với chi phí tiết kiệm vẫn là thách thức lớn nhất cho các bệnh viện và hệ thống y tế trên toàn thế giới.

Thực hành Tốt nhất của BMJ giúp các cơ sở y tế đảm bảo việc chăm sóc tốt hơn, an toàn hơn bằng cách giúp truy cập nhanh với thông tin mới nhất để hỗ trợ các quyết định lâm sàng của các y bác sĩ. Điều này có nghĩa là các chuyên gia y tế có khả năng giảm độ chênh lệch chất lượng trong khám chữa bệnh và tiết kiệm chi phí hơn thông qua các lựa chọn chẩn đoán và điều trị hiệu quả kịp thời hơn.